

Chi Tran

GẸNG CHÚA GIÊSU

Quy HẸng Tôi CÒN VÀ CHÚA NHẸN CỬ CÁNH SAU HẸT

Luật hẸnh phúc

Con ơi! Muốn được hẸnh phúc thì con phải đi theo Cha làm cử u cánh trẸc hẸt và sau hẸt cẸa con.

Tôi trẸng đó sẽ luyẸn lẸc cẸm tình con để khẸi chỉ u hẸng và mình con và tẸo vẸt mẸt cách thái quá!

Vì nếu con tìm con trong bất luận đi u gì, con sẽ suy nhẸc và khô lẸnh ngay.

VẸy con hãy qui hẸng mẸi sẸ vẸ Cha nhẸ cử u cánh chính cẸa con, vì chính Cha đã ban cho con mẸi sẸ.

Con hãy suy nghĩ nhẸ tôi cẸ trẸng đi u phát xuẸt tẸ mẸt nguẸn tuyẸt hẸo, và vì thế chúng phải hẸng vẸ Cha nhẸ vẸ cẸi gẸc cẸa chúng.

Luật thánh hóa

Chính trong Cha nhẸ suẸi nẸc trẸng sinh mà nguẸi lẸn, trẸ con, nguẸi giẸu, nguẸi nghèo để n uẸng. VẸi nguẸi tẸ tình và thành tâm phẸng theo Cha, Cha sẽ ban cho hẸt tẸn này để n tẸn khác.

Còn ai muốn được vinh để ngoài Cha, muốn tìm tha mãi trong hẸ hèn theo tẸc, nguẸi đó chẸng bao giẸ được vui mẸng theo t, tâm hẸn hẸ không được tẸ do mà phải khẸ sẸu để theo.

Trong con có gì hay, tẸt, con được trẸng là cẸa con; hay trong ai có nhân để c nào, con cũng được trẸng là cẸa riêng hẸ.

Con hãy quy hẸng mẸi sẸ vẸ Chúa, vì không có Chúa nguẸi ta chẸ là không.

Cha đã ban tẸt cẸ, Cha sẽ đòi vẸ tẸt cẸ, và Cha theo theo n buẸc con phải biẸt tẸn Cha cho xẸng đáng.

ThẸng lẸi cẸi cùng

Đây là chân lý, chân lý phẸ bẸ mẸi hẸ vinh.

Đâu có tẸn Chúa và có Bác ái theo t, để đó không còn ghen tẸng, không còn chẸt hẸp, không còn tẸ ái.

Vì tình yêu Chúa theo theo phẸc tẸt cẸ và mẸ rẸng các cẸ năng cẸa linh hẸn.

Nếu theo c là khôn, con chẸ vui mẸng trong Cha, tin trẸng nẸi Cha, vì "không ai là nguẸi tẸt theo t, trẸ mẸt mình Thiên Chúa" (Lc.18,19). MẸt mình Chúa đáng để c chúc trẸng trong tẸt cẸ và trên tẸt cẸ.

SUY NIẸM

Nhưng gì ta có là của Chúa và phải quy hàng Chúa là chính nguồn phát sinh chúng.
Của riêng ta là tội : nó là sự phạm của ý chí tự do và ác quỷ của nó là chết.

Ai tôn, tôn trọng và mong đợi các ngài khác tôn trọng, ngài đó tìm kiếm vinh dự của Chúa và đáng Chúa ghét bỏ.

**Thánh Vua David nói : "Chúa ghét và căm i nh o nh ng ai căm p vinh d của ngài i khác".
Lạy Chúa ! Đng đ con căm p vinh d Chúa; con qui hàng m i s v Chúa, con dâng
Chúa t t c Vinh d . T i i, x u h , th p hèn là k nghi p con, con xin vui nh n. Xin
Chúa thiêu h y nó trong tình Chúa yêu.
(tư của "The Imitation of Christ")**
